

QUỐC HỘI THẢO LUẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Đầu giờ buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Tham gia thảo luận, đa số các vị đại biểu Quốc hội đều đánh giá nhận định việc sửa đổi các Luật có liên quan đến quy hoạch là việc hết sức phức tạp, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương, đơn vị. Các đại biểu đã nêu ra nhiều nội dung vẫn còn chưa rõ ràng về các luật chuyên ngành có quy định về quy hoạch, các ý kiến vẫn còn bản thảo chưa thống nhất... Vì vậy, các đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát cụ thể, chi tiết đảm bảo sự bao quát, đồng bộ, thống nhất, có như vậy mới đảm bảo tính khả thi của dự án Luật khi được thông qua.

Tiếp đó, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người thuộc các Khối Chủ tịch nước, Khối Quốc hội, Khối Chính phủ, Khối Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

nước ngoài ngày càng hiệu quả. Tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ và thỏa thuận với đối tác nước ngoài thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm 2018, tỉnh tổ chức đón 101 đoàn nước ngoài vào làm việc với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương để hợp tác đầu tư; tổ chức ký kết 3 thỏa thuận quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Thái Bình trong công tác đối ngoại thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới tỉnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện các văn bản, quy chế phối hợp trong công tác đối ngoại; tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục ý kiến của đoàn công tác đồng thời đề nghị với Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh thiết lập mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, nhất là trong xúc tiến đầu tư, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

HỘI LÀM VƯỜN THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

hội viên và nông dân thành phố đã chuyển đổi 250ha từ diện tích cấy lúa kém hiệu quả để xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, trồng hoa cây cảnh, cây dược liệu quý... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như các mô hình kinh tế VAC của hội viên hội làm vườn các xã Đồng Hòa, Đồng Thọ, phường Hoàng Diệu...

Thời gian tới, các cấp hội làm vườn thành phố tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hội theo hướng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đẩy mạnh phát triển kinh tế VAC theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và khả năng cạnh tranh cao, góp phần thiết thực tái cơ cấu và phát triển bền vững ngành Nông nghiệp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa mới gồm 15 thành viên.

Không đốt rơm rạ trên địa bàn tỉnh để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông

LTS: Ngày 22 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh ra Công văn số 3868/UBND-NNTNMT về việc chỉ đạo không đốt rơm rạ trên địa bàn tỉnh để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông. Toàn văn như sau:

Hiện nay, tình trạng đốt rơm rạ tại đồng ruộng sau vụ gặt bắt đầu diễn ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, cảnh quan môi trường và trật tự an toàn giao thông. Để ngăn chặn tình trạng này, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) triển khai các biện pháp để bảo đảm trên địa bàn: không đốt rơm rạ ở đồng ruộng; không phơi thóc, rơm rạ, tuốt lúa, đốt rơm rạ trên đường giao thông; xử lý kịp thời và kiên quyết các vụ việc vi phạm; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã nếu để xảy ra vi phạm.
 2. Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; tham mưu UBND tỉnh phê bình đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã để xảy ra các vi phạm đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng; phơi thóc, rơm rạ, tuốt lúa, đốt rơm rạ trên đường giao thông trên địa bàn quản lý.
 3. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, để nghị Báo Thái Bình tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh; đặc biệt biểu dương các tập thể, cá nhân gương mẫu, tích cực; phê phán những hộ gia đình, người vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 4. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động và triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật sử dụng rơm rạ trong sản xuất nấm, phân hữu cơ, phân vi sinh phục vụ sản xuất và đời sống.
 5. Các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các địa phương, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) theo quy định.
- Nhận Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ các gia đình thôn Lương Cầu, xã An Cầu (Quỳnh Phụ) nằm trong vùng quy hoạch dự án xây dựng khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp.

Sáng ngày 24/10, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình tại huyện Thái Thụy. Cùng đi có các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và huyện Thái Thụy.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình dự kiến đi qua 6 xã thuộc huyện Thái Thụy gồm: Thụy Hà, Thụy Liên, Thái Thượng, Thái Nguyên, Thái Hòa và Thái Đô; trong đó có 3 xã Thụy Hà, Thái Thượng và Thái Nguyên phải quy hoạch khu tái định cư để giải phóng mặt bằng. Đến nay, huyện Thái Thụy đã tổ chức họp với các địa phương, yêu cầu các địa phương tuyên truyền cho nhân dân trong diện giải phóng mặt bằng hiểu chủ trương của tỉnh và những chính sách, quyền lợi được hưởng của nhân dân nhất là những người dân trong diện phải bàn giao đất để chuyển sang khu tái định cư. Trực tiếp đến thăm

hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân hai xã Thụy Hà và Thái Thượng, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án tuyến đường nối vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu La Tiến (Hung Hà) và dự án xây dựng khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp (Quỳnh Phụ). Cùng đi có các đồng chí: Đàm Văn Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh

9 tháng đầu năm thi hành kỷ luật 247 đảng viên

9 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã kiểm tra 641 lượt tổ chức đảng, 1.867 lượt đảng viên; thi hành kỷ luật 217 đảng viên (khiển trách 160, cảnh cáo 38, cách chức 16, khai trừ 3). Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 4 tổ chức đảng và 40 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 400 lượt tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra

176 lượt tổ chức đảng cấp dưới trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 999 lượt tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề đối với 293 lượt tổ chức đảng và 279 đảng viên; thi hành kỷ luật 30 đảng viên (khiển trách 10, cảnh cáo 8, cách chức 4, khai trừ 8). Thời gian tới, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục bám sát chương trình kiểm tra, giám sát đã được xây dựng, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh từ đó lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

ANH ĐAO

Bàn giao nhà “ấm tình đồng đội”

Sáng ngày 24/10, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, UBND phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “ấm tình đồng đội” cho hội viên Phạm Duy Sứ, tổ 17, phường Quang Trung.

Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà kiên cố, rộng hơn 50m², với tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, Quỹ Tình nghĩa của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 hỗ

trợ 50 triệu đồng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng. Số tiền còn lại do người thân, đồng họ giúp đỡ. Gia đình ông Phạm Duy Sứ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo người, hai vợ chồng tuổi cao sức yếu. Bản thân ông do ảnh hưởng của chiến tranh nên thường xuyên đau ốm bệnh tật.

Ngôi nhà tình nghĩa là niềm động viên để ông Sứ và gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

MINH NGUYỆT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 24/10, Trường Đại học Thái Bình phối hợp cùng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Khoa Y học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2, năm 2018.

Trên 600 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã đăng

ký tham gia hiến máu trong đợt này. Cán bộ Khoa Y học học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khám sức khỏe, tuyển chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn hiến máu. Kết quả đã thu được 431 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu 131 đơn vị.

TRỊNH CƯỜNG

Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án tuyến đường nối vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu La Tiến được khởi công xây dựng từ tháng 2/2018, dự kiến hoàn thành tháng 6/2020. Đến nay, dự án đã hoàn thành việc lắp đặt trạm điện, trạm trộn bê tông, làm đường công vụ, xây dựng lam trải, các bãi đúc, bể dự trữ nước; hoàn thành 90% khối lượng cầu kiện đúc sẵn... Trong công tác giải phóng mặt bằng, các khu tái định cư để bảo đảm chỉ giới giao thông, thông báo vị trí đất tái định cư để nhân dân biết, tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân cùng hiểu, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên cơ sở đó giải quyết tối đa công việc của nhân dân, bảo đảm quyền lợi cho nhân dân, từ đó tạo sự thống nhất trong nhân dân để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện dự án.



Cầu La Tiến (Hung Hà) đang được nhà thầu tập trung thi công.

NGÀNH THUẾ Hướng dẫn, giải đáp hơn 550 lượt ý kiến trong thực hiện chính sách thuế

Thực hiện “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2018”, từ ngày 8 - 12/10, toàn ngành Thuế đã hướng dẫn, giải đáp hơn 550 lượt ý kiến trong thực hiện chính sách thuế. Trong đó, hơn 100 lượt ý kiến đã được Cục Thuế tỉnh và chi cục thuế các huyện, thành phố

giải đáp trực tiếp tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp quy IV và hơn 450 lượt ý kiến được hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở quan thuế, trả lời ý kiến qua website của Cục Thuế tỉnh và qua điện thoại của cơ quan thuế các cấp. Đây là một trong những chương trình được Cục Thuế tỉnh tổ chức

thường niên 1 lần/năm nhằm giải đáp những vướng mắc, hỗ trợ người nộp thuế trong thực hiện chính sách thuế và tiếp thu ý kiến tham gia xây dựng ngành Thuế minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới.

KIM NGÂN

Triển khai các quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Sáng ngày 24/10, Chi cục Thủy sản Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai các quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe một số nội dung cơ bản của Luật Thủy sản; Chỉ thị số 01 và Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới; Quyết định số 188 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020; danh

mục những đối tượng bị cấm khai thác; Công văn số 1114 của UBND tỉnh về việc hạn chế phát triển tàu cá làm nghề lưới kéo; Chỉ thị số 09 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1539 của UBND tỉnh về phê duyệt chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Hội nghị cũng đã triển khai Nghị định số 103 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; một số kế hoạch về việc phối hợp giữa Chi cục Thủy sản với Cảnh

sát đường thủy, giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Giáo hội Phật giáo Việt Nam về bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội trong lĩnh vực thủy sản trên đường thủy nội địa và về lĩnh vực thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ thực hiện, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, quy định về việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

MAI THỤ

HỒNG LÝ 326ha cây màu vụ đông bị ngập sau mưa lớn

Trận mưa lớn đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23/10 đã làm ngập 326ha cây màu vụ đông của xã Hồng Lý (Vũ Thư).

Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, nông dân xã Hồng Lý đã bắt tay vào gieo trồng cây màu vụ đông. Đến ngày 20/10, toàn xã đã gieo trồng được 326ha cây màu. Trong đó, khoai tây 3ha, đỗ các loại 63ha, ngô 25ha, còn lại là diện tích hoa, rau cải thìa. Mưa lớn đã gây ngập toàn bộ diện tích cây màu vụ đông đã trồng của xã. Đặc biệt, tại cánh đồng mẫu lớn của xã, diện tích rau cải, hoa hướng dương bị ngập úng, khi gặp nắng để bị thối rữa, đứng trước nguy cơ mất trắng.



Trước tình hình trên, UBND xã Hồng Lý chỉ đạo hai HTXNN

Tam Tĩnh và Hồng Xuân huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tiêu thoát nước, hướng dẫn xã viên các biện pháp cứu những loại cây có khả năng sống, trồng thay thế các cây mới ở những chân ruộng

THU TRANG